



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด

ที่ พิเศษ 2 / 2564

เรื่อง ข้อเท็จจริงการประกาศหยุดการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด ได้ออกประกาศการหยุดทำการรวมจำนวน 5 วัน ในระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 และประกาศหยุดการทำการธุรกรรมต่างๆ กับสมาชิกสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 โดยมีเหตุผลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งท่านสมาชิกสหกรณ์โดยรวมได้รับทราบไปทั่วกันแล้ว นั้น

เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนำมาสู่การออกประกาศของสหกรณ์ข้างต้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจเป็นที่สุดว่าสหกรณ์สามารถที่จะเปิดทำการเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ตามปกติและมีความปลอดภัยสูงสุด จึงขอแจ้งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอันนำมาสู่การออกประกาศของสหกรณ์หรือเกิดกระแสการสื่อสารในกรณีนี้ ทั้งผ่าน Facebook และ Application Line ดังนี้

1. ในช่วงวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจากกรรมการสหกรณ์ จำนวน 2 ท่าน (เขตอำเภอโพนทองและอำเภอเกษตรวิสัย) ว่า มีการยืนยันผลการตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นการยืนยันติดเชื้อมาจากภายนอกสหกรณ์ และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้ว

2. ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฝ่ายติดตามและเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 1 ราย ว่ามีการยืนยันผลการตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นการยืนยันติดเชื้อมาจากภายนอกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้ว

3. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สหกรณ์ฯ ได้รับแจ้งจากกรรมการสหกรณ์ จำนวน 2 ท่าน (เขตอำเภอธวัชบุรี, อำเภอทุ่งเขาหลวงและเขตอำเภอสุวรรณภูมิ, อำเภอโพนทราย) ว่า มีการยืนยันผลการตรวจพบสารพันธุกรรมโคโรนาไวรัส 2019 โดยเป็นการยืนยันติดเชื้อมาจากภายนอกสหกรณ์ และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้เข้ารับการรักษาตามขั้นตอนแล้ว

4. ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา สหกรณ์ฯ ได้ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงานสหกรณ์ ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานสหกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้สั่งซื้อตู้พ่นยาฆ่าเชื้อละอองฝอยรวมทั้ง แจ้งให้กรรมการสหกรณ์ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับภาระงานของสหกรณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวทุกคนเข้ารับการรักษาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ครบถ้วนแล้ว

5. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สหกรณ์ฯ จะเปิดให้บริการ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตามปกติ ซึ่งการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์นั้น สหกรณ์ฯ จำเป็นต้องถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดอย่างเคร่งครัด

6. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 59 ได้กำหนดแนวทางการถือปฏิบัติ รวมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกสหกรณ์อย่างเต็มที่ในช่วง

สถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้ ดังนั้น อาจเกิดความไม่สะดวกต่อการใช้บริการของสมาชิกเท่าที่ควร สหกรณ์จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 59 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการสหกรณ์ ตลอดทั้งหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ต่างไม่ได้เพิกเฉยหรือไม่ได้ตั้งใจนอนใจต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถที่จะป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์ พร้อมทั้งจะเปิดทำการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564



(นายสุริยา โคตะชัย)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำกัด